



ผู้ต้องหาที่ 1 นายณัฐวุฒิ แวดล้อมญาติ



ผู้ต้องหาที่ 2 นายรัชชัย แจ่มประเสริฐ

จับกุมผู้ต้องหาที่ 1 ข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่น” ตามหมายจับ ศาลแขวงดุสิต ที่ จ.76/2553 ลงวันที่ 26 ก.พ.53 และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม “ร่วมกันมีวัตถุประสงค์และเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

จับกุมผู้ต้องหาที่ 2 ข้อหา “ร่วมกันมีวัตถุประสงค์และเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

พฤติการณ์ จากการสืบสวน ผู้ต้องหาที่ 1 (มีหมายจับ) มักจะมามั่วสุมกันที่ บ้านเลขที่ 33 ตรอกมหารณพ ฝ่ายสืบสวน สน.ตำราญราษฎร์ จึงขอหมายค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว และสามารถจับกุมตัวได้พร้อมของกลางจำนวนหลายรายการ โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเตรียมไว้ก่อเหตุถล่มคู่อริย่านนางเลิ้ง

จับกุมเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2553

สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 33 ตรอกมหารณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ



นายสุรศักดิ์ ฐเรชตรีศวร อายุ 50 ปี

จับกุม นาย สุรศักดิ์ ฐเรชตรีศวร ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ของกลางกัญชาอัดแท่ง จำนวน 10 ห่อ

พฤติการณ์ จากการสืบสวนทราบว่า ที่บริเวณริมคลองหลอด เขตพระนคร มีนายชาติ(ทราบชื่อภายหลังว่า นาย สุรศักดิ์ ฐเรชตรีศวร) ได้นำกัญชามาจำหน่ายให้กับผู้ติดยาเสพติดย่านสนามหลวง คลองหลอด เป็นประจำ ฝ่ายสืบสวน สน.สำราญราษฎร์ จึงวางแผนทำการล่อซื้อ และสามารถจับกุมตัวได้

จับกุมเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

สถานที่จับกุม บริเวณริมคลองหลอด ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ



นายบูรพาหรือบัว สีสง อายุ 36 ปี

จับกุม นายบูรพาหรือบัว สีสง ตามหมายจับ ศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ จ.91/2551 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551
ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,พกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร”

จับกุมเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2553

สถานที่จับกุม บริเวณหน้าร้าน ย.รุ่งโรจน์ถาวร ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ